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คำานำา (๗)

คำาชี้แจงทั่วไป (๑๐)

๑ บทนํา
 การปฏิวัติสยาม: สิ่งเก่า สิ่งใหม่ และสิ่งที่ขาดหาย ๒

 องค์ความรู้ว่าด้วยพรรคการเมืองหลังการปฏิวัติสยาม ๕

 ทฤษฎีว่าด้วยลักษณะ “พิเศษ” ของสยาม (และระบบไร้พรรค) ๑๑

 เค้าโครงของหนังสือ ๒๐

๒ สภาพแวดล้อมแรกเริ่ม
 พัฒนาการก่อนสมัยรัฐธรรมนูญ ๒๘

 การปฏิวัติและความตื่นตัว ๓๕

 ทัศนะแรกเริ่มว่าด้วยคณะการเมือง ๔๐

๓ สมาคมคณะราษฎร
 กำาเนิดและพัฒนาการช่วงบุกเบิก ๖๒

 โครงสร้างและการบริหารจัดการ ๖๙

 การขยายตัว (กลางพายุที่ตั้งเค้า) ๗๘

สารบัญ
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๔ สมาคมคณะชาติ
 จากกลุ่มพลัง สู่คณะการเมือง ๑๐๔

 องค์กรและความเคลื่อนไหวช่วงต้น ๑๑๓

 กระแสตอบรับและสงครามสื่อ ๑๒๑

๕ อวสานคณะการเมือง
 “ยังหาถึงเวลาสมควรที่จะมีคณะการเมืองเช่นเขาไม่” ๑๔๐

 ฟางเส้นสุดท้ายและสงครามกลางเมือง ๑๕๐

 สโมสรคณะราษฎร ๑๖๒

๖ สู่การเริ่มต้นครั้งใหม่
 สยามกับการเมืองแบบไร้คณะ ๑๘๐

 ผู้แทนราษฎรกับความพยายามที่ไร้ผล ๑๘๘

 ใต้เงาระบอบพิบูล ๑๙๙

 กำาเนิดพรรคการเมือง (อย่างค่อยเป็นค่อยไป) ๒๑๐

๗ บทสรุป
 จาก “คณะการเมือง” สู่ “พรรคการเมือง” ๒๓๖

 จากประวัติศาสตร์ สู่กรอบทฤษฎี ๒๔๔

 ข้อจำากัดและแง่มุมต่อยอด ๒๔๙

บรรณานุกรม ๒๕๕
ดัชนี ๒๖๙
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คำานำา

หนังสือท่ีท่านกำาลังถืออยู่ในมือเป็นดอกผลของโครงการวิจัยภายใต้

ชือ่เดยีวกนั ซึง่ไดร้บัเงนิสนบัสนนุจาก กองทนุวจิยัคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำาหรับบุคคลผู้สนใจ รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์จะมีให้บริการ ณ ห้องสมุด ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม นอกจากนี้ 

ผู้เขียนยังได้เผยแพร่ผลงานในรูปบทความวิจัยผ่านทางวารสาร รัฐศาสตร์สาร

ปีที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับที่ ๓ ด้วย อย่างไรก็ดี เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้น่าจะ

มีคณุภาพ และความครอบคลมุทีส่ดุ เหตเุพราะผู้เขยีนได้พยายามขดัเกลาภาษา 

ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมหลังปิดโครงการวิจัยอีกพอสมควร

ผูเ้ขยีนหนัมาสนใจคณะการเมอืงยคุหลงัการปฏวิตัสิยาม เนือ่งดว้ยคำา

เชื้อเชิญของ อาจารย์เออิจิ มูราชิมา (Eiji  Murashima) พหูสูตที่ผู้เขียนเคารพ

รกัเปน็อยา่งยิง่ เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหวา่งคุยกนัตามประสาทีห่อ้ง

บริการค้นคว้าของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อาจารย์มูราชิมาได้เปรยข้ึนแบบ

ไม่มีป่ีไม่มีขลุ่ยว่า ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้อง “ชำาระ” ประวัติศาสตร์พรรคการเมือง

ไทยใหม่ ก่อนแนะนำาให้ผู้เขียนอาสาเป็นคนจัดการ อย่างไรก็ตาม อาณาเขต

องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทยของผู้เขียนนั้นจำากัดอยู่ที่ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕-

๒๔๙๐ เป็นหลัก คำาแนะนำาของอาจารย์มูราชิมาจึงเป็นเรื่องสุดกำาลัง เพราะ

การชำาระประวัติศาสตร์พรรคการเมืองไทยย่อมต้องครอบคลุมเหตุการณ์หลาย

ทศวรรษ คอืตัง้แตส่มยัคณะราษฎรเรือ่ยมาจนถงึยคุแหง่ขบวนการสเีสือ้ แถมยงัมี

รายละเอยีดยบิย่อยให้ทำาความเขา้ใจอกีนบัไมถ่ว้น สดุทา้ย ผูเ้ขยีนเลยไมไ่ด้แสดง

ความสนใจ แต่ใครจะไปรู้ว่า ความคิดที่อาจารย์มูราชิมาเอามาเสนอในวันนั้นจะ

คอ่ยๆ งอกเงย จนผลดิอกออกใบกลายเปน็โครงการวจิยั กลา่วคอื กลางป ีพ.ศ. 
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๒๕๕๗ ผูเ้ขยีนหมดเวลาไปไมน่อ้ยกบัการสบืคน้ขอ้มลูทีห่อจดหมายเหตุแหง่ชาติ 

โดยระหว่างการทำางาน ปรากฏว่า มีเอกสารเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางการเมือง

ในยุคคณะราษฎรจำานวนมากที่ต้องผ่านตา ผู้เขียนจึงเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราว 

กอ่นคน้พบวา่ มปีรศินาในหวัหลายขอ้ทีไ่มส่ามารถหาคำาตอบไดจ้ากหนงัสอื หรอื

บทความชิ้นไหน ซึ่งนี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดบอดในวงวิชาการ เพราะฉะนั้น 

ความสนใจจึงก่อรูปไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล จนถึงขั้นหนึ่ง ผู้เขียนก็ตัดสินใจ

ศกึษาเรือ่งพรรคการเมอืงตามท่ีอาจารยมู์ราชิมาไดแ้นะนำา แตจ่ำาเปน็ตอ้งตกีรอบ

ให้เหมาะสมกับศักยภาพ คือเลือกเฉพาะช่วงเวลาท่ีคณะราษฎรครองอำานาจ  

อันเป็นยุคสมัยที่ผู้เขียนมีพื้นความชำานาญ

ผูเ้ขยีนตัง้ใจวา่ จะเขยีนประวตัศิาสตรโ์ดยพยายามสรา้งคำาอธบิายเชงิ

ทฤษฎีประกอบ คือไม่ได้แค่เล่าไปเรื่อยๆ ว่า ใครทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และ

อย่างไร หากต้องการลองเสนอบทเรียนบางอย่างที่สามารถนำาไปใช้วิเคราะห์

เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นต่างสถานที่ และต่างกาลเวลาได้ด้วย นอกจากนี้ หลักอีก

ประการที่ผู้เขียนยึดถือ คือการนิพนธ์ประวัติศาสตร์แบบไม่ใส่ใจว่า ใครจะเป็น 

“พระเอก” หรือใครจะเป็น “ผู้ร้าย” เน่ืองจากในทัศนะของผู้เขียน เรื่องราว

ทั้งหมดเป็นชุดข้อเท็จจริง ผู้เขียนไร้เจตนา และรังเกียจที่จะเขียนประวัติศาสตร์

เพื่อรับใช้เป้าหมายท่ีไม่มีลักษณะเป็นวิชาการ โดยมองเพียงว่า ตนทำางานบน 

“หอคอยงาช้าง” ไปตามหลักวิชา และหลักฐานที่ขุดคุ้ยรวบรวมได้

ตลอดการทำางาน ผูเ้ขยีนตอ้งผจญปญัหาเปน็ระยะ แตท่า้ยทีส่ดุ กป็ดิ

งานไดส้ำาเรจ็ โดยชว่งทีเ่ขม้ขน้ทีส่ดุคอื ระหวา่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นเวลาที่ผู้เขียนลงมือประมวลข้อมูล และแปลงความรู้ความ

เข้าใจทีต่กผลกึอยูใ่นหวัใหก้ลายเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยผูเ้ขยีนไดป้รบัมมุมอง

ไปอย่างมากระหว่างการทำางาน แถมที่สำาคัญคือ มีการขยายขอบเขตงานวิจัย 

จากเดิมที่ตั้งใจให้เหตุการณ์สละราชสมบัติเป็นจุดจบ ก็ขยายมาจนถึงหลังส้ิน

สงครามแปซิฟิก เพราะผู้เขียนหวังศึกษาค้นคว้าให้ครอบคลุม คือพยายามผลิต
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งานที่พิจารณาทุกประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องคณะการเมืองภายหลังการปฏิวัติ 

สยาม ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยที่ควรมีความยาวไม่เกิน ๖๐ หน้าเอสี่ จึงขยายเป็น 

กว่า ๑๕๐ หน้าเอสี่ หรือราว ๒ เท่าครึ่ง

สุดท้าย ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์มูราชิมาที่ช่วยจุดประกายให้ 

ผู้เขียนหันมาเริ่มทำาวิจัยเรื่องนี้ อาจารย์ Tomas Larsson ที่แนะนำาไม่ให้ละทิ้ง 

มุมมองเชิงทฤษฎี อาจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ท่ีให้โอกาสปรึกษาหารือ  

“คณุปนู” และ “ปา้อร” ณ หอสมดุปรดี ีทีค่อยยนิดบีรกิารหนงัสอืเกา่ ศนูยว์จิยั 

ดเิรก ชยันาม แหง่คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทีม่อบทนุสนบัสนนุ 

บรรดาเจา้หนา้ทีข่องหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิหอสมดุแหง่ชาต ิและงานอนรุกัษ์

เอกสารคณะรฐัมนตร ีทีอ่ำานวยความสะดวกยามสบืค้นขอ้มลู ตลอดจนสำานักพมิพ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะคุณจิราพร ตรีพิชพันธุ์ ที่เห็นคุณค่าและ

ช่วยดูแลการจัดพิมพ์

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ทกุครัง้ทีม่กีารยกขอ้ความมาอา้งองิ (Quotation) ผูเ้ขยีนจะพยายาม

รกัษาการสะกดคำาตามทีป่รากฏในเอกสารตน้ฉบบั อยา่งไรกดี็ เพือ่อำานวยความ

สะดวกสำาหรับการอ่าน ผู้เขียนได้ปรับบางถ้อยความให้มีรูปแบบการสะกดคำา

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยึดถือกันในปัจจุบัน

ครั้งแรกที่กล่าวถึงบุคคลใด ผู้เขียนจะระบุนามเต็ม พร้อมยศนำาหน้า 

(ถ้ามี) หลังจากนั้น จึงใช้เฉพาะชื่อตัว หรือชื่อย่อในกรณีที่มีบรรดาศักดิ์ โดยไม่

เขียนยศนำาหน้า หรือชื่อสกุลประกอบอีก ยกตัวอย่าง สำาหรับหนแรก ผู้เขียน

จะใช้นามเต็มว่า “นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา” ต่อจากนั้น จึงเรียก 

“พระยาพหลฯ” แทน อยา่งไรกต็าม ในกรณขีองบคุคลท่ีถูกพูดถงึมากกวา่ ๑ ครัง้ 

ทว่าไม่บ่อย ผู้เขียนอาจใช้นามเต็มโดยตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความยากลำาบาก

แก่ผู้อ่าน อนึ่ง สำาหรับชื่อบุคคลชาวต่างชาติ ผู้เขียนจะสะกดเป็นภาษาอังกฤษ 

ยกเว้นกรณีที่เจ้าตัวเคยสะกดชื่อตนเองไว้ในภาษาไทย

สำาหรับเรื่องวันเดือนปี ผู้เขียนต้องอธิบายต้ังแต่ต้นว่า การนับเวลา

กอ่นป ีพ.ศ. ๒๔๘๔ จะเปน็ไปตามระบบปฏทินิแบบเกา่ คอื ยดึวนัที ่๑ เมษายน

เป็นวันขึ้นปีใหม่ โดยหลังจากปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงค่อยเปลี่ยนมายึดวันที่ ๑ 

มกราคม ตามแบบสากลแทน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามระบบปฏิทินที่ใช้ในอดีต

สุดท้าย เพ่ือให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งเล่ม ผู้เขียนจะเรียกชื่อ

ประเทศไทยว่า “สยาม” เสมอ เน่ืองจากระยะที่ศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่นั้น

ครอบคลุมช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อเก่า

คำาชี้แจงทั่วไป
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กำาเนิดและพัฒนาการช่วงบุกเบิก
คณะราษฎรกา้วจากการเปน็องค์กรลบัขนาดหยบิมอื

ทีไ่มมี่ใครรูจ้กัไปสูก่ารเปน็ขบวนการระดบัชาติทีท่กุคนกลา่วขวญั

ถึงภายในเวลาแค่ชั่วข้ามคืน หลังยึดพระนครสำาเร็จ ผู้ก่อการ

ได้นำา “ประกาศคณะราษฎร” ไปแจกจ่ายท่ัวเมืองหลายพัน

แผ่น เพื่อโจมตีระบอบเก่า อธิบายหลัก ๖ ประการ และปลุกใจ

ผู้อ่านให้สนับสนุนการปฏิวัติ ประกาศฉบับน้ีถูกผลิตซ้ำากว้าง

ขวางมาก และช่วยให้ชาวสยามมีโอกาสเป็นครั้งแรกที่จะได้รู้

ชื่อของกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ถัดจากนั้น หลังรัชกาลท่ี ๗ เสด็จนิวัตพระนคร และทรงผ่าน 

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสำาหรับผู้มีส่วนในการยึดอำานาจ 

คณะราษฎรก็เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

เช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ สงวน ตุลารักษ์ แกนนำา 

ผูก้อ่การสายพลเรอืน ไดไ้ปแสดงปาฐกถาในนามของคณะราษฎร

ที่โรงเรียนกฎหมายเบื้องหน้าผู้ฟังราว ๕๐๐ คน ปาฐกถาครั้งนี้

นบัวา่มนียัสำาคญั เพราะเปน็การเดนิสายหนแรกของคณะราษฎร 
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อีกทั้งจัดขึ้น ณ สถานที่ซึ่งมากด้วยคนหนุ่มสาวที่รู้สึกอึดอัดกับ 

ชนชัน้นำาเดมิ จนกลายเป็นฐานกำาลงัของหลวงประดิษฐม์นธูรรม๑ 

สงวนอธิบายเป้าหมายแห่งการปฏิวัติ และรูปแบบการปกครอง

ในอนาคต ก่อนเผยว่า คณะราษฎรยินดีรับสมาชิก โดยจะจัดให้

มจีดุสมคัรเปน็สาขาตามโรงเรยีน และสำานกังานทนายความบาง

แห่ง นอกจากนี้ สงวนยังชี้แจงด้วยว่า คณะราษฎรจะนำารายชื่อ

ผู้สมัครมาแบ่งสรรหน้าที่เป็น ๓ จำาพวก คือ

(๑) กองอาสาสมัคร “ทำาหน้าที่ในการรบช่วยเหลือ

ทหาร เช่นเดียวกับเสือป่า”

(๒) กองพลเรอืน “ช่วยเหลอืกจิการฝา่ยธรุะการของ

คณะราษฎร”

(๓) กองนักสืบ “คอยสอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ ให้

กิจการของคณะราษฎรดำาเนิรไปด้วยดีโดยสะดวก”

หลังสิ้นสุดการแถลงไข สงวนได้ชวนผู้สนใจมาลง

นามร่วมเป็นสมาชิกคณะราษฎร ก่อนเดินทางไปแสดงปาฐกถา

ทำานองเดียวกันต่อท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิริราช
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พยาบาลตามลำาดับ๒ อย่างไรก็ดี อีกไม่กี่วันถัดมา ทุกอย่างก็กระจ่างชัดว่า การ

ประกาศรับสมัครสมาชิกน้ันเป็นเพียงความเคลื่อนไหวขั้นแรกที่จะพัฒนาไปสู่

การจดัตัง้องคก์รถาวรไวส้ำาหรบัคอยระดมมวลชนโดยเฉพาะภายใตช้ือ่ “สมาคม 

คณะราษฎร” ช่วงหัวค่ำาของวันที่ ๒๙ มิถุนายน ทางการได้ชี้แจงประชาชน

ผ่านทางวิทยุว่า เมื่อประเทศมีรัฐสภาแล้ว คณะราษฎรย่อมหมดความจำาเป็น 

และพึงถูกแทนที่ด้วยสมาคมคณะราษฎร โดยสมาคมใหม่นี้จะเปิดรับสมาชิกใน 

วันรุ่งขึ้นต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ อัน

เป็นสวนขนาดใหญ่พร้อมอาคารปลูกสร้างบนถนนเจริญกรุงที่พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่งพระราชทานแก่ผู้ก่อการ เพ่ือใช้เป็นสำานักงานของ

สมาคมคณะราษฎร๓ สุดท้าย เม่ือถึงวันเวลาที่กำาหนด ทางสมาคมก็เริ่มแจก

ใบสมัครสมาชิกท่ามกลางฝูงชนที่แห่มาติดต่อขอรับอย่างล้นหลาม ดังนั้น ย่อม

เท่ากับว่า แค่สัปดาห์เดียวหลังการปฏิวัติ คณะการเมืองแห่งแรกของสยามก็ได้

ถือกำาเนิด และเปิดทำาการแล้ว

ถ้าลองสืบหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เอกสารชั้นต้นจำานวนมากบ่งชี้ว่า 

สมาคมคณะราษฎรคือโครงการของพวกผู้ก่อการสายพลเรือนอย่างแท้จริง  

ตลอดช่วง ๒-๓ เดือนแรก หลวงประดิษฐ์ฯ ได้รับบทเป็นศูนย์กลางที่คอย

บริหารจัดการทั้งองค์กรในภาพรวม โดยนอกจากสงวนที่ทำาหน้าที่เดินสาย

ประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีคนอ่ืนๆ อีกท่ีเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสมาคม เช่น  

ทว ีบุณยเกต ุหมอ่มหลวงอดุม สนทิวงศ ์หลวงสนุทรเทพหสัดนิ วลิาศ โอสถานนท ์ 

หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ ประเสริฐ ศรีจรูญ ไต๋ ปาณิกบุตร เป็นต้น๔ บุคคล

ที่ปรากฏนามล้วนใกล้ชิดกับหลวงประดิษฐ์ฯ และเกือบทั้งหมดยังเป็นสมาชิก

คณะราษฎรสายพลเรือน๕ ส่วนในด้านเจตนารมณ์ การเปิดรับสมาชิกท่ีฉับไว

เป็นพิเศษชวนให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า แนวคิดเรื่องสมาคมคณะราษฎรคงได้ 

วนเวยีนอยูใ่นหมู่ผูก้อ่การมาสักพกัแลว้กอ่นหนา้วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

หลวงประดิษฐ์ฯ บันทึกไว้หลายทศวรรษหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองว่า  
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เขามองคณะราษฎรในฐานะ “พรรคการเมือง” และนิยามผู้ก่อการเป็นดั่ง  

“กองหน้า (Vanguard)” ท่ีเดินนำาประชาชนไปสู่สยามใหม่๖ ขณะเดียวกัน  

นับแต่สมัยเด็กๆ หลวงประดิษฐ์ฯ ยังเทความสนใจให้แก่การปฏิวัติซินไฮ่ 

(Xinhai Revolution) อนัเปน็เหตกุารณท์ีข่บวนการเคลือ่นไหวของ ซนุ ยตัเซน็  

(Sun Yat-sen) ระดมชาวจีนโค่นล้มราชวงศ์ชิง และสถาปนาสาธารณรัฐได้

สำาเรจ็เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๕๔ กอ่นเปล่ียนรปูเปน็คณะการเมอืงตามกฎหมาย๗ ในแงน่ี ้ 

เป้าหมายจึงน่าจะอยู่ที่การทำาให้สมาคมคณะราษฎรเป็นองค์กรท่ีช่วยสร้างฐาน

มวลชนสำาหรบัค้ำาจนุระบอบใหม ่โดยเฉพาะผา่นชอ่งทางการเลอืกต้ัง เหมอืนกบั

ทีห่ลวงประดษิฐฯ์ เคยแถลงอยา่งแนว่แนเ่พือ่โตแ้ย้งขอ้กงัขาในสภาผูแ้ทนราษฎร

เกี่ยวกับโอกาสที่อาจมีผู้สนใจลงรับเลือกตั้งไม่ครบทุกเขตว่า “เรื่องนี้ได้คิดแล้ว

ว่าผู้สมัครต้องมี กอปร์ทั้งมีสมาคมคณะราษฎร เมื่อไม่มีใครสมัคร สมาคมคณะ

ราษฎรคงจะจัดใหม้ผีูส้มคัรจงได”้๘ ทา้ยทีส่ดุ ขณะทีผู่ก้อ่การสายทหารกำาลงังว่น

อยู่แต่กับการควบคุมกองทัพ หลวงประดิษฐ์ฯ พร้อมด้วยผู้ก่อการสายพลเรือน 

ต่างเอาจริงเอาจังกับสมาคมคณะราษฎร หลังรับสมัครสมาชิกมาครบ ๔ วัน  

ก็มีการประกาศว่า สมาคมคณะราษฎรจะรีบเปิดสาขาขึ้นท่ัวประเทศ๙ และพอ

ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงประดิษฐ์ฯ ได้ยืนยันต่อที่ประชุม

คณะกรรมการราษฎรวา่ “เรือ่งสมาคมคณะราษฎรนัน้เราจำาเปนตอ้งตัง้ใหม้ขีึน้” 

ส่วนวิธีดำาเนินการมีระหว่างการจัดตั้งผ่านการจดทะเบียนกับการจัดตั้งผ่านการ

ตราพระราชบัญญัติ สำาหรับตัวหลวงประดิษฐ์ฯ เขาต้องการให้ใช้วิธีที่ ๒ เพราะ

รัชกาลที่ ๗ ทรงได้รับรองสมาคมด้วยพระองค์เอง และมีตัวอย่างแบบเดียวกัน

ในต่างประเทศ แต่ถึงอย่างไร พระยามโนฯ กลับไม่เห็นด้วย เนื่องจาก “ต่อ

ไปสมาคมเช่นนี้อาจมีเกิดขึ้นอีก และเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นเปนจำานวนมาก สมาคม

เหล่านี้จะต้องเปนสมาคมจดทะเบียน ถ้าสมาคมคณะราษฎรเปนสมาคมโดย 

พระราชบัญญัติสมาคมเดียวดูออกจะเปนพิเศษอยู่” ผลคือ ที่ประชุมไม่สามารถ

ลงมต ิและจำาตอ้งพกัเรือ่งไว้๑๐ ซึง่ระหวา่งการประชุมในวนัถดัมา ประเดน็สมาคม
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คณะราษฎรก็ถูกนำากลับมาหารืออีก ก่อนได้ข้อยุติว่า ให้ทางสมาคมรับใบสมัคร

สมาชกิตามเดิมไปพลาง แลว้เรง่ทำาขอ้บงัคบัของตนขึน้ เพือ่จะได้มคีณะกรรมการ

บริหารงานเป็นหลักเป็นฐาน๑๑

เมือ่หนัมาพจิารณากระแสตอบรบั เราไมอ่าจปฏเิสธวา่ ตลอดสัปดาห์

แรก ผู้คนมากมายรู้สึกตื่นเต้นกับสมาคมคณะราษฎร และแห่กันมาสมัคร 

สมาชิก จนพื้นที่ของพระราชอุทยานสราญรมย์ไม่ค่อยพอรองรับ๑๒ ตามที่ 

หลวงประดิษฐ์ฯ บอกเพื่อนร่วมงานคือ คนที่ยื่นใบสมัครสมาชิกล้วนเป็น “ผู้ที่

กระหายและเร่งร้อน”๑๓ แต่ถึงกระนั้น มูลเหตุจูงใจกลับไม่จำาเป็นเสมอไปว่าจะ

ต้องเกิดจากศรัทธาท่ีมีต่อการปฏิวัติ หลังแจกใบสมัครได้แค่วันเดียว รัฐบาลก็

ออก “แถลงการณ์เรื่องสมาคมคณะราษฎร” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม โดยมีเนื้อหา

ชี้แจงว่า ทางสมาคมต้องการสมาชิกที่ “ยอมเสียสละด้วยประการทั้งปวง เพื่อ

ชว่ยชาตสินับสนนุคณะราษฎร ... [และ] มไิดห้วงัผลอยา่งใด นอกจากคณุความ

ดี” ส่วนผู้สมัครที่ “หวังเข้ารับราชการในฐานะเป็นข้าราชการพลเรือน” ก็ต้อง

ตระหนกัวา่ ระบอบใหมเ่พิง่ถอืกำาเนดิไมก่ีว่นั รฐับาลยังมภีารกจิเฉพาะหนา้ และ

จะรีบแก้ปัญหาว่างงานทันทีที่สถานการณ์เริ่มเข้าที่เข้าทาง๑๔ ต่อมาวันเดียวกัน 

นายร้อยเอก หลวงรณสิทธิพิชัย ผู้ก่อการสายทหารบก ยังแถลงทางวิทยุตอน

เย็นว่า มีคนว่างงานเข้าร่วมสมาคมคณะราษฎร เพราะอยากเป็นข้าราชการ

เงินเดือนสูง ซึ่งคนเหล่านี้ควรเข้าใจข้อจำากัดของรัฐบาล และให้เวลาสักระยะ๑๕ 

อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจผิดยังคงแพร่หลายอยู่เช่นเดิม จนรัฐบาลจำาเป็นต้อง

ออกแถลงการณ์เพิ่มเติมถึง ๓ ฉบับระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กรกฎาคม เพื่อย้ำาว่า 

สมาชิกของสมาคมคณะราษฎรจะไม่ได้อะไรตอบแทน นอกจาก “คุณความดี” 

สว่นการชว่ยคนวา่งงานนัน้จะตามมาภายหลงั๑๖ ถงึทีส่ดุแลว้ สมาคมคณะราษฎร

จงึไดส้มาชกิกลุ่มใหญท่ีเ่ขา้รว่มเพือ่หาประโยชนท์างอาชพี ดังทีแ่ถลงการณฉ์บบั

หนึ่งเล่าไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า
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เท่าที่ได้สังเกตเห็นท่านผู้ที่ได้ยื่นใบสมัครยังมีการเข้าใจผิดในวัตถุท่ี

ประสงค์ และวิธีการของสมาคมอยู่เป็นจำานวนมากในข้อที่ว่าสมาคม

คณะราษฎรจะพยายามหางานใหร้าษฎรทำา (คือหลกัของคณะราษฎร

ขอ้ ๓) ฉะนัน้ ผูท้ีม่าสมคัรจะเปน็สมาชกิโดยมากหวงัวา่สมาคมจะหา

งานใหท้ำา บางคนถงึกบัถามไปวา่จะใหท้ำางานอะไร เมือ่ใด และจะให้

เงินเดือนเท่าใด ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดโดยแท๑้๗

ความเขา้ใจผดิทีเ่กดิขึน้สง่ผลใหบ้างคนหนัมาสนบัสนนุการยบุสมาคม

คณะราษฎร ขอ้เสนอทำานองนีม้ต้ีนตอตัง้แตร่ะดบัผูส้ง่จดหมายนรินามถงึรฐับาล

อยา่ง “เพือ่นนกัเรยีนนอกเกา่” ทีป่กัใจเช่ือวา่ “คนที ่[สมคัร] ตอ้งการหางานทำา 

เพราะกลวัปนื ไม่ไดเ้ขา้ดว้ยใจจรงิเพ่ือหวงั [สะดวก] ในการคา้ขาย”๑๘ ไปจนถงึ

ผู้ร่วมก่อตั้งคณะราษฎรอย่าง ประยูร ภมรมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการ

ราษฎรเมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ประยูรแนะนำาให้เลิกสมาคม 

คณะราษฎรเสีย “เพราะผู้ [สมัคร] โดยมาก [สมัคร] เพราะหวังประโยชน์” แต่

เขาถูกพระยาพหลฯ กับหลวงประดิษฐ์ฯ ค้านด้วยเหตุผลว่า “ทำามาแล้ว ไม่ควร

เลิกกลางคัน”๑๙

นอกจากประชาชนสามญัแลว้ สมาคมคณะราษฎรยงัไดร้บัความสนใจ

เปน็พเิศษจากเหลา่ขา้ราชการทัว่ประเทศ กลา่วคอื บา้งรว่มเป็นสมาชกิเอง และ

บ้างเป็นคนกลางคอยช่วยกระจายใบสมัคร ยกตัวอย่าง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลยไดส้ง่โทรเลขถงึทางสมาคม เพือ่อาสารบัเปน็

ธรุะดแูลชาวบา้นในทอ้งทีข่องตนทีส่นใจเปน็สมาชกิสมาคมคณะราษฎร พอวันถดั

มา หลวงประดษิฐฯ์ จงึมอบใบสมคัร พรอ้มแถลงการณไ์ปใหเ้ขาชว่ยดำาเนนิการ 

ต่อ๒๐ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเองยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เข้าร่วมสมาคม

คณะราษฎรอย่างเต็มที่ กระทรวงกลาโหมออกประกาศเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม

ว่า ทหารทุกนายสามารถสมัครสมาคมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา
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แตอ่ยา่งใด๒๑ สว่นฝัง่ขา้ราชการพลเรอืนกร็บัสทิธไิมต่่างกนั กระทรวงมหาดไทย

ไม่เพยีงอนญุาตใหบ้คุลากรในสงักดัเปน็สมาชกิสมาคมคณะราษฎร แตย่งัถงึขัน้

ชมเชยวา่ ขา้ราชการทีถ่อืสมาชกิภาพคอืผูท้ีช่ว่ยรฐับาลเกือ้กลูหลกั ๖ ประการ๒๒ 

เพราะฉะนั้น ย่อมเป็นท่ีคาดเดาได้เม่ือปรากฏข้าราชการจำานวนมากในสมาคม 

คณะราษฎร อย่างเฉพาะแค่กรมตำารวจภูธรก็มีผู้เป็นสมาชิกกว่า ๒,๐๐๐ คน 

หรือข้าราชการแทบทั้งหมดของหน่วยงาน โดยที่น่าสนใจคือ อธิบดีกรมตำารวจ

ไดก้ำากบัการสง่มอบใบสมคัรดว้ยตนเอง๒๓ แตถ่งึอยา่งไร เมือ่พจิารณาแรงจงูใจ 

มีความเป็นไปได้ที่ข้าราชการพากันสมัครเข้าสมาคมคณะราษฎรด้วยเหตุผล

ทำานองกรณีคนว่างงาน กล่าวคือ ข้าราชการอาจต้องการใช้สมาคมเป็นช่องทาง

แสดงความภักดีต่อระบอบใหม่ เพื่อความมั่นคงในอาชีพ๒๔ จึงไม่น่าแปลกที่จะ

มีคนสง่จดหมายมาเตือนรฐับาลกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ วา่ “ผู้ทีเ่ปน 

ข้าราชการมีความหวาดกลัวจะออกจากตำาแหน่งงานการเปนเจ้าเรือนอยู่แล้ว 

และก็มองเห็นอยู่ทางเดียวท่ีคิดว่าจะเปนท่ีพึ่งได้ คือเข้า [สมัคร] เปนสมาชิก

ของคณะราษฎรเสีย” เนื่องด้วย

เวลานีข้า้ราชการตามหวัเมอืงชัน้นอก เทา่ทีข่า้พเจา้ไดร้บัขา่วมา ตา่ง

กระตือรือร้นที่จะเปนสมาชิก [สมาคมคณะราษฎร] พวกเหล่านั้น 

เกิดศรัทธาแรงกล้าขึ้นด้วยเหตุอันใด ข้าราชการหัวเมืองชั้นนอก

กับราษฎรท้องที่น้ัน มีน้อยหนักหนาที่ราษฎรจะเคารพบูชาด้วย 

น้ำาใสใจจริง ... เพราะราษฎรส่วนมากเห็นใจเห็นการกระทำาของพวก

ข้าราชการเสียถี่ถ้วนแล้ว ... ข้าราชการหัวเมืองมักได้ทำากรรมไว้แก่

ราษฎรมากแห่ง เดี๋ยวนี้พากันเห็นแล้วว่าภัยราษฎรจะมาถึงตัว ก็รีบ

จดัการปอ้งกนัตวัเสยีกอ่น โดยรบีเปนสมาชกิของคณะราษฎรเสีย จะ

ได้เปนการกลบลบความร้ายของตนลงได้๒๕
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แม้มีคนมากมายท่ีหวังประโยชน์ส่วนตน แต่สมาคมคณะราษฎรก็

ยังได้สมาชิกที่ตื่นตัวกับการเมือง และเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

ยกตวัอยา่ง บญุชว่ย สมพงษ ์และ เอือ้ บษุปะเกศ ตา่งลงชือ่เปน็สมาชกิสมาคม

คณะราษฎรทีโ่รงเรยีนกฎหมายเมือ่วนัที ่๒๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เหตเุพราะ 

“รู้สึกนิยมในลัทธิแห่งคณะราษฎร์น้ี” และต่อมา ทั้งสองยังอุตส่าห์ช่วยกันทำา

หนงัสอืเสนอมาตรการมากมายสำาหรบัพิทกัษร์ะบอบใหม๒่๖ หรอืเจมิ ปรชีารกัษ ์ 

ไดร้วบรวมรายชือ่มติรสหายทีส่นใจเขา้รว่มสมาคมมายืน่ตอ่ทางการ กอ่นเรยีกรอ้ง 

ผูก้อ่การใหร้ะวงั “คณะรกัเจา้” ทีจ่อ้งลม้ระบอบใหม ่โดยเจมิยังอธบิายวา่ ทีเ่ขา

อยากเปน็สมาชิกของสมาคมคณะราษฎรกเ็พราะ “วตัถปุระสงค์ของคณะตรงกบั

ความต้ังใจจรงิของขา้พเจ้าท่ีคดิไวแ้ตก่าลก่อน”๒๗ อนึง่ ในบรรดาผูส้มคัรสมาชกิ

ยงัปรากฏวา่มสีตรอียูด่ว้ย ตัง้แตว่นัทีเ่ริม่ตน้แจกใบสมคัร ละมอ่ม วงศท์องเหลือ 

ครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย ได้ทำาเรื่องขอเข้าร่วมสมาคม โดยเธอนับเป็นผู้หญิง

คนแรกที่ดำาเนินการดังกล่าว๒๘ หลังจากน้ันอีกราวสัปดาห์ ก็มีสตรีอย่างน้อย 

๖ คนมาสมัครสมาชิกบ้าง พวกเธอมีอายุในช่วง ๑๖-๓๓ ปี และที่น่าสังเกตคือ 

ส่วนใหญ่ทำางานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาชิกกลุ่มนี้เป็นหญิงสาวสมัยใหม่

ที่ประกอบอาชีพนอกบ้าน แถมดูมีมุมมองก้าวหน้าทางการเมือง๒๙ อย่าง ล้วน 

แก้วผลึก ได้ส่งจดหมายถึงพระยาพหลฯ ขอให้รับตนเป็นสมาชิก เนื่องจากเธอ

ศรัทธา และพร้อมเสียสละเพื่อการปฏิวัติแบบไม่หวังรางวัล๓๐

โครงสร้างและการบริหารจัดการ
หลังรัฐบาลลงมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้จัดทำาข้อ

บังคับสำาหรับสมาคมคณะราษฎร หลวงประดิษฐ์ฯ ได้กลับไปเดินเรื่องต่อ ก่อน

เสนอร่างข้อบังคับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการราษฎรในวันที่ ๗ สิงหาคม เพื่อ

ขอความเห็นชอบ แต่พระยามโนฯ ต้องการเวลาศึกษาร่าง และให้ตัดสินใจเรื่อง
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นีก้นัภายหลงั ซึง่ผูร้ว่มประชมุตา่งเหน็ควร๓๑ อยา่งไรกต็าม จากบนัทกึของทาง

รฐับาล ไม่ปรากฏวา่ มกีารพดูคยุเร่ืองดงักลา่วในทีป่ระชมุคณะกรรมการราษฎร

อกี๓๒ จนกระทัง่วนัที ่๒๔ สิงหาคม พระยานติศิาสตรฯ์ กยื็น่เรือ่งขอจดทะเบยีน

สมาคมคณะราษฎรกับกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติแทบจะทันที ตั้งแต่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา สมาคมคณะราษฎรจึงเริ่มมีสถานะ

นิติบุคคลตามกฎหมาย หลังดำารงอยู่แบบไม่เป็นทางการมาเกือบ ๒ เดือน และ

มสีมาชกิเขา้รว่มแลว้นบัหมืน่คน๓๓ ทัง้นี ้กระบวนการทีเ่กดิขึน้สะทอ้นสภาพอนั

นา่สนใจไม่นอ้ย เนือ่งจากการดำาเนนิการตัง้สมาคมระยะแรกมกัผา่นการพจิารณา

ของคณะกรรมการราษฎรประดุจโครงการรัฐ แต่เม่ือถึงขั้นตอนสุดท้าย การ

ดำาเนินการกลับเป็นไปในลักษณะของภาคเอกชน คือให้บุคคลมาขอจดทะเบียน

ไม่ต่างจากสมาคมสามัญทั่วไป ซึ่งก็คงสอดคล้องกับความต้ังใจของผู้นำารัฐบาล

อย่างพระยามโนฯ ท่ีไม่อยากเห็นสมาคมคณะราษฎรมีสถานะพิเศษ แทนท่ีจะ

ตั้งสมาคมด้วยพระราชบัญญัติตามข้อเสนอของหลวงประดิษฐ์ฯ กระบวนการจึง

มาลงเอยกับการจดทะเบียนผ่านขั้นตอนปกติแทน

ตามข้อบังคับที่ยื่นต่อกระทรวงมหาดไทย สมาคมคณะราษฎรนั้น

มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ สนับสนุน “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินตามแบบ

กษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย” นำาหลัก ๖ ประการมายกระดับความก้าวหน้าของ

บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนปลูกฝังความสามัคคี และ

ความรักชาติระหว่างชาวไทยด้วยกัน นอกเหนือจากผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองซึ่งได้เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติแล้ว ชาวสยามทุกคนที่มีสิทธิเลือกต้ัง 

ผู้แทนราษฎรล้วนสามารถสมัครเข้าร่วมสมาคม๓๔ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องมี

สมาชิก ๒ นายให้คำารับรอง สำาหรับเรื่องการบริหารจัดการ ทางสมาคมมี “สภา

กรรมการ” เป็นหน่วยงานสูงสุดในเชิงนโยบาย คือคอยกำากับดูแลสาขาสมาคม

ทั้งหมด และถืออำานาจแก้ไขระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ สภากรรมการยังจะ 

แตง่ตัง้ “กรรมการอำานวยการ” ขึน้มา ๑๕ คน เพือ่รับผดิชอบการดำาเนนิงานของ
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สมาคมในรายละเอยีด โดยหลังจากการแตง่ต้ัง กรรมการอำานวยการตอ้งเลอืกสรร

กันเองเป็นนายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม บรรณารักษ์ และ 

นายทะเบียน ตำาแหน่งละคนด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบของสภากรรมการจะ

แปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา เนื่องจากข้อบังคับของสมาคมได้กำาหนดให้แบ่ง

สภากรรมการออกเป็น ๒ สมัย คือ สมัยที่ ๑ ผู้ก่อการทุกคนจะนั่งอยู่ในสภา

กรรมการ และเลือกสมาชิกสมาคมคนอื่นเข้ามาร่วมในจำานวนที่เท่ากัน ต่อมา

เมื่อผ่านไป ๓ ปี สภากรรมการจึงค่อยเข้าสู่สมัยที่ ๒ สมาชิกของสาขาสมาคม

ประจำาจังหวัดต่างๆ จะเลือกตัวแทนขึ้นเป็นกรรมการประเภทที่ ๑ ส่วนบุคคลที่

เคยเป็นกรรมการในสมัยก่อนหน้าก็จะกลายเป็นกรรมการประเภทที่ ๒ ไป โดย

ถ้ากรรมการ ๒ กลุ่มมีจำานวนไม่เท่ากัน กรรมการประเภทที่ ๒ ต้องตกลงในหมู่

พวกตนว่า จะให้ใครคงเป็นกรรมการสืบไป หรือจะดึงใครมาเพิ่มเติม เพื่อให้

กรรมการแต่ละประเภทมีสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง๓๕ หลังพิจารณารายละเอียดของ

ข้อบังคับ เราคงเห็นว่า มีการปรับกระบวนการรับสมัครสมาชิกใหม่ให้ยุ่งยาก 

ขึ้นผ่านเงื่อนไขเรื่องคำารับรอง บทบัญญัติเช่นนี้น่าจะเป็นมาตรการรับมือกับ

ปัญหาช่วงต้นท่ีมีคนแห่มาสมัครสมาชิกเพียงเพื่อหางานทำา ขณะเดียวกัน  

องค์ประกอบของสภากรรมการตลอดท้ัง ๒ สมัยยังเป็นไปตามแนวคิดที่ยกให้ 

ผูก้อ่การเปน็ “กองหนา้” ทีต่อ้งคอยชว่ยชีน้ำาประชาชน กลา่วคอื สภากรรมการ

จะประกอบไปด้วยผู้ก่อการ หรือคนในสังกัดผู้ก่อการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเสมอ  

ซ่ึงน่ีเปน็เงือ่นไขเดยีวกบัในรฐัธรรมนญูฉบับชัว่คราวทีใ่หส้มาชกิครึง่หนึง่ของสภา

ผู้แทนราษฎรมาจากการแต่งตั้ง เพื่อทำาหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้ผู้แทนราษฎร

ประเภทเลอืกตัง้ จนกวา่จะครบ ๑๐ ป ีหรอืเมือ่ราษฎรเกินครึง่สอบผา่นชัน้ประถม

ศกึษา๓๖ ในแงน่ี ้โครงสรา้งของสมาคมคณะราษฎรจงึเปน็ภาพตวัแทนระดบัยอ่ย 

(Microcosm) ทีเ่ผยใหเ้หน็วิสยัทศันซ์ึง่ชนชัน้นำาใหม ่โดยเฉพาะหลวงประดษิฐฯ์ 

มีต่อสยามหลังการปฏิวัติ
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กรรมการอำานวยการชดุแรกของสมาคมคณะราษฎรมจีำานวน ๑๕ คน 

ดังที่ข้อบังคับกำาหนด แน่นอนว่า ตำาแหน่งนายกตกเป็นของพระยานิติศาสตร์ฯ 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาชญาในวัย ๔๔ ปี แม้มิได้ร่วมลงมือก่อการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วย เขากลับถูกแต่งต้ังเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร 

ก่อนได้รับเลือกเป็นสมาชิกของอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร หากดู

ประวัติการทำางาน เราจะเห็นว่า พระยานิติศาสตร์ฯ คลุกคลีอยู่แต่สายวิชาชีพ

ตุลาการ ซึ่งก็คงเป็นสาเหตุท่ีช่วยให้เขามีโอกาสทำาความรู้จักกับผู้ก่อการสาย

พลเรือนหลายคน โดยเฉพาะท่ีโรงเรียนกฎหมาย๓๗ จึงเข้าใจได้เมื่อเขาต้อง

มาบริหารสมาคมคณะราษฎร ขณะเดียวกัน การที่พระยานิติศาสตร์ฯ มิได้เป็น

ผูก้อ่การ แถมมอีาวโุสในระดบัหนึง่กอ็าจชว่ยปรบัปรงุภาพลกัษณข์องสมาคมให้

ดูเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง และมีอิสระ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือระดมมวลชนที่ขึ้น

ตรงตอ่ผูก้อ่การแบบเบด็เสรจ็ ถดัมา คนทีร่องจากพระยานติศิาสตรฯ์ คอื ประยรู 

ภมรมนตรี ผู้รับตำาแหน่งอุปนายก ประยูรเป็นบุคคลสำาคัญในหมู่ผู้ก่อการนับแต่

แรก เพราะนอกจากเป็นต้นคิดล้มระบอบเก่าร่วมกับหลวงประดิษฐ์ฯ แล้ว เขา

ยงัสามารถทาบทามแกนนำาจำานวนไมน่อ้ยใหม้าเขา้รว่มขบวนการ แตถ่งึอยา่งไร  

สิ่งที่ดูชอบกลคือ ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ประยูรเพิ่งเสนอในที่ประชุมคณะ

กรรมการราษฎรกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้ล้มสมาคมคณะราษฎร 

เนื่องจากได้แต่สมาชิกท่ีต้องการหางาน และมีแนวโน้มจะก่อความร้าวฉานใน

สงัคม๓๘ ดงันัน้ การทีป่ระยรูไดร้ัง้ตำาแหนง่อปุนายกจงึเปน็เรือ่งคอ่นขา้งประหลาด 

นอกจากนี้ กรรมการอีก ๒ คนที่จำาต้องกล่าวถึงโดยเฉพาะคงหนีไม่พ้น สงวน 

ตุลารักษ์ กับ วนิช ปานะนนท์ ซึ่งรับหน้าที่เหรัญญิก และเลขาธิการตามลำาดับ 

ทั้งคู่ต่างเป็นผู้ก่อการสายพลเรือนที่กำาลังมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง๓๙ สงวนเล่า

เรียนวิชากฎหมายจากพี่ชายต่างมารดาของหลวงประดิษฐ์ฯ๔๐ ก่อนจะกลาย

เป็นคนใกล้ชิด ถึงขั้นมีผู้ให้ฉายาเขาว่า “พระโมคลา” ของหลวงประดิษฐ์ฯ๔๑ 

ขณะทีว่นชิเปน็นอ้งเขยของ นายนาวาโท หลวงสนิธสุงครามชยั หวัหนา้ผูก่้อการ
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สายทหารเรือ๔๒ เขาจะเก็บเกี่ยวสายสัมพันธ์ทางการเมืองไปเรื่อยๆ จนสุดท้าย

ได้เป็นพันธมิตรวงในของ นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม หรือที่เรารู้จักดีในชื่อ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม๔๓

ส่วนกรรมการอำานวยการสมาคมคณะราษฎรที่เหลืออีก ๑๑ คนนั้น

ประกอบด้วย ประหยัด ศรีจรูญ (นายทะเบียน) สุรินทร์ ชิโนทัย (บรรณารักษ์)  

นายเรือเอก หลวงนิเทศกลกิจ (ปฏิคม) นายร้อยเอก หลวงอดุลเดชจรัส  

ร้อยตำารวจเอก หลวงอภิบาลเขตต์นคร นายร้อยเอก หลวงเชวงศักด์ิ

สงคราม นายร้อยเอก หลวงรณสิทธิพิชัย นายเรือเอก หลวงนาวาวิจิตร  

นายร้อยเอก หลวงชาญสงคราม นายเรือเอก ชลิต กุลกำาม์ธร และ นายเรือโท  

วนั รยุาพร๔๔ จากรายชือ่ จะเหน็ไดว่้า มเีพียงประหยดักบัหลวงอภบิาลฯ ทีไ่มใ่ช ่

ผู้ก่อการ ซึ่งในกรณีของประหยัดควรขยายความไว้ด้วยว่า เขามาจากตระกูล 

“ศรีจรูญ” ซึ่งมีสมาชิกอยู่ร่วมคณะราษฎรถึง ๔ คน๔๕ ท้ายที่สุดแล้ว ร้อยละ  

๘๐ ของกรรมการอำานวยการท้ังหมดจึงเป็นผู้ก่อการ ทำาให้ยิ่งตอกย้ำาแนวคิด

เร่ืองกองหน้า แม้ว่าจะเอาพระยานิติศาสตร์ฯ มานั่งเก้าอี้ผู้นำาก็ตาม๔๖ ขณะ

เดียวกัน ข้อน่าสงสัยอีกประการคือ ไม่ปรากฏชื่อบุคคลสำาคัญอย่างหลวง 

ประดิษฐ์ฯ ซึ่งอาจสันนิษฐานว่า เขาต้องเปล่ียนไปจับงานด้านอื่น ณ กลาง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ กระบวนการจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ 

หลวงประดิษฐ์ฯ ร่วมขับเคลื่อนยังคงไม่เข้าที่ และหลังกระบวนการดังกล่าวแล้ว

เสร็จปลายเดือนพฤศจิกายน เขาก็ต้องออกแบบนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติ  

ดว้ยเหตนุี ้หลวงประดษิฐฯ์ จงึอาจตัง้ใจให้คนอืน่เปน็กรรมการอำานวยการสมาคม 

คณะราษฎร โดยที่ตนไม่ต้องคอยรับผิดชอบเอง

หลงัรบัการแตง่ตัง้ กรรมการอำานวยการทัง้ ๑๕ นายมาประชมุกนั ณ 

พระราชอุทยานสราญรมย์เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เพื่อหารือเรื่อง

ขั้นตอนการรับสมาชิก ทางสมาคมได้ใบสมัครแล้วกว่าหมื่นฉบับ โดยกรรมการ

อำานวยการมีแผนท่ีจะแบ่งประเภทผู้สมัคร แล้วค่อยนำาชื่อไปลงทะเบียนตาม 
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ข้อบังคับ๔๗ ต่อมาอีก ๒ วัน การประชุมใหญ่ครั้งแรกของสมาคมจึงมีขึ้นท่ี

โรงเรียนกฎหมาย ซึ่งพอจุผู้ร่วมประชุม ๑๒๔ คน๔๘ พระยานิติศาสตร์ฯ แถลง

เปดิ เพือ่ช้ีแจงวา่ “การทีตั่ง้สมาคมนีข้ึน้กเ็พ่ือชว่ยกนัออกความคดิใหร้ฐับาลเดริ

ตามจุดประสงค์เท่านั้น หาใช่เป็นผู้จะลงมือกระทำาการใดๆ ตามที่มีคนเข้าใจกัน

นั้นไม่” สำาหรับวาระท่ีต้องพิจารณา สภากรรมการรับรองญัตติที่ให้ยกพระยา

พหลฯ ขึ้นเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมเสนอบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมอีก ๑๗ คน 

อาทิ พระยามโนฯ พระยาทรงฯ หลวงพิบูลฯ หลวงประดิษฐ์ฯ พระยาศรีวิสาร

วาจา หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ ทวี บุณยเกตุ เป็นต้น ถัดจากนั้น ที่ประชุม

จึงพูดคุยถึงการอุ้มชูกรรมกร ก่อนถกกันเรื่องแนวทางตั้งอนุกรรมการสาขาตาม

จังหวัดต่างๆ โดยพระยานิติศาสตร์ฯ ขอให้ผู้ร่วมประชุมช่วยนึกชื่อเพื่อนฝูงผู้มี

อิทธิพลนอกพระนคร จนสุดท้ายก็ได้รายชื่อครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดสำาหรับ

ดำาเนินการต่อ๔๙

ตลอดเดือนแรกๆ สภากรรมการของสมาคมคณะราษฎรพบปะกัน

ค่อนข้างสม่ำาเสมอ คือ จัดประชุมเดือนละ ๒-๓ หน และกินเวลาเฉล่ียหนละ

ประมาณ ๒ ชั่วโมง๕๐ ซ่ึงน่ีถือเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า มี

กรรมการท้ังหมดถึง ๑๔๐ คน พอผ่านไปสักระยะ จำานวนผู้เข้าประชุมจึงเร่ิม 

ลดลง อยา่งในการประชมุเมือ่วันที ่๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ มกีรรมการมารว่ม 

เพียง ๘๙ คน๕๑ แตถ่งึกระนัน้ สมาคมคณะราษฎรจะยงัยดึรปูแบบการบรหิารงาน

ทีมี่สภากรรมการเปน็แกนกลางตอ่ไป อนึง่ ควรเสริมดว้ยวา่ หลงัเดอืนกันยายน 

พ.ศ. ๒๔๗๕ พระยามโนฯ ได้รั้งตำาแหน่งประธานสภากรรมการตามคำาเชิญของ

สมาคมทีม่พีระยานติศิาสตรฯ์ ผลกัดนั๕๒ จงึเทา่กบัวา่ ผูท้ีอ่ยู ่ณ จดุยอดสดุของ

องค์กรก็คือพระยามโนฯ แต่ถึงอย่างไรเสีย เขาจะไม่ได้มานำาการประชุมสภา

กรรมการสม่ำาเสมอ เพราะตดิพนัภารกจิ หลายตอ่หลายครัง้ ทีป่ระชมุจึงมพีระยา

นิติศาสตร์ฯ หรือผู้อื่นเป็นประธานแทน
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โดยท่ัวไป โครงการของสมาคมคณะราษฎรจะตั้งต้นจากการเสนอ

ญตัตเิขา้สูท่ีป่ระชมุสภากรรมการเปน็อนัดบัแรก สภากรรมการมอีำานาจพจิารณา 

และตดัสนิใจวา่อะไรคอืภารกจิทีค่วรดำาเนนิการ แลว้จงึแตง่ตัง้อนกุรรมการขึน้มา

รบัผดิชอบภารกจิดงักลา่ว อนกุรรมการแตล่ะชดุมกัประกอบดว้ยสมาชกิสมาคม

หลายระดบั พรอ้มประธานซึง่เปน็บคุคลผูม้ชีือ่เสยีงไมม่ากกน็อ้ย พวกเขาจะเริม่

ดว้ยการทำาแผนงานมาเสนอสภากรรมการ เพ่ือขออนมุตั ิกอ่นเอาแผนงานนัน้ไป

ปฏิบัติให้เกิดผล ทั้งนี้ ระหว่างปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๔๗๕ เราสามารถแบง่โครงการทีอ่ยูใ่นมอืของสมาคมคณะราษฎรได้เป็น ๓ กลุม่ 

คือ โครงการรับสมัครสมาชิกใหม่ โครงการเปิดสาขาสมาคมในต่างจังหวัด และ

โครงการจดักจิกรรมยบิยอ่ยทัง้หลาย เชน่ งานสรา้งหอ้งสโมสร งานหนงัสอืพมิพ์

ของสมาคม งานทอดกฐิน งานฉลองสำานักงานใหญ ่ฯลฯ โครงการเหลา่นีม้กีารตัง้

อนกุรรมการมาบรหิารจดัการโดยตรง และสว่นใหญจ่ะใหส้ภากรรมการขอ้งเกีย่ว

เม่ือตอ้งพจิารณาเรือ่งสำาคัญๆ หรือเรือ่งทีผ่กูพนัสมาคมในระยะยาว ยกตวัอยา่ง 

สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ มีผู้เสนอให้พัฒนาห้องสโมสรของสมาคมท่ี 

พระราชอุทยานสราญรมย์ เพื่อส่งเสริมมิตรภาพในหมู่สมาชิก สภากรรมการลง

มตเิห็นชอบ กอ่นตัง้อนกุรรมการสำาหรับเดนิเรือ่ง โดยม ีพระยามโหสถศรพีพิฒัน ์

เปน็ประธาน พรอ้มสมาชกิผูเ้ป็นทีรู่จั้กอยา่ง พระยามานวราชเสว ีพระพนิจิชนคด ี 

หลวงนิเทศกลกิจ และ หลวงรณสิทธิพิชัย พอเดือนพฤศจิกายน สมาคมก็ 

เปิดตัวห้องสโมสรที่ให้บริการตั้งแต่โต๊ะบิลเลียด จนถึงกระดานหมากรุก๕๓ หรือ

อีกโครงการที่ผู้คนจับตามองว่า คือการออกหนังสือพิมพ์ประจำาสมาคม ซึ่ง 

รปูแบบการดำาเนนิงานกย็งัคงเปน็ไปตามลกัษณะเดิม เริม่ต้น ณ วนัที ่๑๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๕ นายเรอืเอก ชลติ กลุกำามธ์ร เสนอญตัติต่อสภากรรมการวา่ สมาคม

คณะราษฎรควรผลิตสิ่งพิมพ์รายเดือน หลังจากนั้น สภากรรมการจึงได้อนุมัติ 

และต้ังอนุกรรมการชุดใหญ่อันประกอบไปด้วยสมาชิกจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ  

ถึง ๑๔ ฉบับ อาทิ ไทยเขษม ศรีกรุง สยามราษฎร์ ประชาชาติ หลักเมือง  
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สจฺจำ หญิงไทย อิสสระ ฯลฯ สุดท้าย ก็เกิดเป็นหนังสือพิมพ์รายวันชื่อ เฉลิม

รัฐธรรมนูญ โดยวางแผงครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ทั้งนี้  

น่าสนใจว่า อนุกรรมการยังยึดหลักสำาหรับหนังสือพิมพ์ว่า “ข้อที่งดได้โดยเด็ด

ขาดคือการกล่าวขวัญถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในเรื่องซึ่งจะเปนการ

ฟื้นฝอยหอยหาตะเข็บ”๕๔

นอกเหนือจากกฎข้อบังคับ โครงสร้าง และการบริหารงานแล้ว อีก

ประเด็นสำาคญัทีส่มควรคำานงึถงึยอ่มหนไีมพ่น้เรือ่งเงนิทุนของสมาคมคณะราษฎร 

สภากรรมการหันมาเอาใจใส่กับรายรับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เป็นอย่างช้า และได้ให้อำานาจอนุกรรมการเฉพาะกิจไปศึกษาหาแนวทางระดม

ทุนเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของสมาคมในระยะยาว โดยพระยานิติศาสตร์ฯ 

รับหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการด้วยตนเอง ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ มี อาทิ 

พระสารสาสน์ประพันธ์ พระยาอภัยรณฤทธิ์ หลวงธำารงนาวาสวัสดิ์ เทียนเซี้ยง 

กรรณสูต ฯลฯ๕๕ ณ เวลาดังกล่าวดูเหมือนว่า สมาคมคณะราษฎรจะมีแหล่ง 

รายไดแ้คเ่พยีงแหลง่เดยีวเทา่น้ัน คอื ผลกำาไรจากการจำาหนา่ยหนงัสอื คำาอธบิาย 

หลกัธรรมนญูสยามเปรยีบเทยีบกฎหมายธรรมนญูองักฤษ ทีพ่ระยานติศิาสตรฯ์ 

มอบให้สมาคมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์๕๖ ด้วยเหตุน้ี หลังมีอนุกรรมการพิจารณา

เรือ่งการเงนิ ผูส้ือ่ขา่วบางสำานกัจงึเกดิความสงสยั อยา่งหนงัสอืพมิพ์สยามหนุม่

ฉบับวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ลงบทความชื่อ “สมาคมคณะราษฎร

ใช้เงินงบประมาณรายใด?” เพื่อไต่ถามว่า ทำาไมสมาคมถึงอยู่ได้ ท้ังท่ีไม่เก็บ

เงินบำารุงจากสมาชิก แถมต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหลายรายการ นอกจากนี้ ช่วง

ทา้ยๆ บทความยงัเสยีดสทีำานองวา่ รฐับาล “คณาธิปไตย” ชอบเอาเงนิหลวงไป

อุม้ชคูณะการเมอืงของตนเอง เฉกเชน่ “คณะฟาสซสิตอ์ติาล”ี “คณะคอมมนิูสต ์

รัสเซีย” และ “สมาคมก๊กมินต๋อง” ของจีน๕๗

หลังการปรึกษาหารือ อนุกรรมการที่ต้ังขึ้นได้ทำาข้อเสนอมายื่นสภา

กรรมการในวันท่ี ๒๗ กันยายน โดยทางเลือกจะเน้นกิจกรรมกึ่งพาณิชย์เป็น
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สำาคัญ เช่น จัดงานรื่นเริง ออกสลาก ขายเหรียญที่ระลึก ฯลฯ๕๘ อย่างไรก็ดี  

สภากรรมการกลับไม่สามารถหาข้อสรุปท่ีลงตัวได้ในเวลาอันส้ัน และต้องเก็บ

เรือ่งการระดมทนุมาหารอืตอ่ราว ๓-๔ รอบ จนประมาณปลายเดอืนตุลาคม เมือ่

มีการตกลงเรยีกคา่บำารงุสมาคมจากเหลา่สมาชกิ สภากรรมการจงึดวูางใจระดบั

หนึง่ และไม่ไดพ้ดูคยุอะไรเกีย่วกบัการหารายไดอ้ยา่งจรงิจงัอกี๕๙ ขณะเดียวกนั 

ข้อเสนออื่นๆ ท่ีมีผู้หยิบยกขึ้นในท่ีประชุมก็ถูกนำาไปปฏิบัติบ้าง สภากรรมการ

สั่งให้ผลิตเหรียญที่ระลึกสำาหรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ด้าน

หนึง่เปน็รปูรชักาลที ่๗ พระราชทานรฐัธรรมนญู สว่นอกีดา้นเปน็รปูตราสมาคม  

ตวัเหรียญทำาจากเงนิ และจำาหนา่ยอนัละ ๕๐ สตางค ์ณ งานถวายบงัคมพระบรมรปู 

ทรงม้าในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ตามรายงานข่าวคือ มีคนสนใจซื้อ

เหรียญดังกล่าวตลอดวัน๖๐ ต่อมา ทางสมาคมยังเปิดตัวโครงการแสดงละคร 

พระราชนพินธใ์นรชักาลที ่๖ เรือ่ง “เสยีสละ” เพือ่หาทนุจากบตัรเขา้ชม และเงนิ

บรจิาค ทัง้น้ี ปรากฏวา่ แคไ่มก่ีส่ปัดาหใ์หห้ลงั กม็พ่ีอค้าชาวจนีมอบเงนิสนบัสนนุ

ถงึ ๓,๐๐๐ บาทแลว้๖๑ ทา้ยทีส่ดุ สมาคมคณะราษฎรจงึคอ่ยๆ มทีนุรอนเปน็ชิน้ 

เป็นอัน จนช่วยให้สถานะการเงินค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยจุดที่น่าสนใจที่สุดคือ สมาคมฝากเงินทั้งหมดไว้กับธนาคาร 

สยามกัมมาจล และมีการแยกบัญชีระหว่างเงินสำาหรับกิจการท่ัวไปกับเงินท่ี

เตรยีมไวใ้ชจ้า่ยในการเลือกต้ังผูแ้ทนราษฎรทีใ่กลจ้ะมาถงึ๖๒ ดงันัน้ ยอ่มเทา่กบั

ว่า ผู้บริหารสมาคมได้วางแผนไปไกลถึงขั้นช่วยคนของตนหาเสียงเลือกตั้งแล้ว 

แถมกำาลงัพยายามระดมทนุเพ่ือการนีต้ัง้แตก่อ่นเสรจ็กระบวนการรา่งรฐัธรรมนญู

ฉบับถาวรด้วยซ้ำา นอกจากนี้ หลังขยายเครือข่ายสู่ต่างจังหวัด สาขาสมาคม

บางแห่งยังริเริ่มระดมทุนเอง โดยไม่รอคำาสั่งจากสภากรรมการ วิธีที่ได้รับความ

นิยมเห็นจะเป็นการจัดงานรื่นเริง ซึ่งต้องมีการเรี่ยไรคหบดีท้องถิ่น การเก็บค่า 

เข้างาน การขายอาหาร ตลอดจนการออกร้านค้า ยกตัวอย่าง สาขาสมาคม

คณะราษฎรประจำาจังหวัดปราจีนบุรีได้รับเงินจากการแสดงละครท่ีตนเป็น 
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เจา้ภาพกวา่ ๒,๖๐๐ บาท๖๓ ขณะทีส่าขาสมาคมคณะราษฎรประจำาจงัหวดัชลบรีุ

กจั็ดงานฉลองตอ่เนือ่งยาว ๔ วัน ระหวา่งวนัที ่๑๑-๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

และสามารถทำากำาไรรวมนบัพนั๖๔ อยา่งไรกต็าม ไมป่รากฏขอ้มลูวา่ เงนิเหลา่นี ้

จำาต้องถูกหักเข้าส่วนกลางบ้างหรือไม่ และเก่ียวพันกับแผนส่งคนลงสมัครรับ

เลือกตั้งในแต่ละท้องที่ประการใด

การขยายตัว (กลางพายุที่ตั้งเค้า)
ณ ช่วงแรก สมาชิกสมาคมคณะราษฎรทวีจำานวนแบบก้าวกระโดด 

ก่อนที่อัตราขยายตัวจะปรับลดเมื่อเวลาล่วงเลยไป นับต้ังแต่เริ่มเปิดรับสมาชิก

ตอนเช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงการประชุมใหญ่ครั้งแรกในวัน

ที่ ๓๐ สิงหาคม ได้มีประชาชนสมัครเข้าร่วมสมาคมกว่าหมื่นคน ไม่ว่าจะเป็น

ขา้ราชการ พอ่คา้ นกัศกึษา หรือกระทัง่กรรมกร๖๕ หนงัสอืพมิพบ์างฉบับรายงาน

ดว้ยวา่ ในหมูผู่ส้มคัร มผีูถ้อืบรรดาศกัดิพ์ระยา ๒๓ คน พระ ๖๕ คน หลวง ๓๗๖ 

คน และขนุอกี ๓๒๘ คน๖๖ สภากรรมการยอมอนโุลมใหผู้ส้มคัรเหลา่นีเ้ป็นสมาชกิ

ไดเ้ลยทนัท ีแมข้าดคำารบัรองตามขอ้บงัคบัของสมาคมกต็าม๖๗ ตอ่มา ตลอดครึง่

แรกของเดือนกันยายน มีผู้ยื่นใบสมัครเพิ่มเกือบ ๗๕๐ ฉบับ โดยเป็นสตรี ๓๗ 

ราย๖๘ ขณะที่ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ถึง ๔ ตุลาคม ยอดตัวเลขจะตกลง

เล็กน้อย คืออยู่ที่ ๖๗๘ คน๖๙ จนท้ายสุด จากเดือนตุลาคมเรื่อยมาจบต้นเดือน

พฤศจิกายน สภากรรมการได้ขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่อีก ๒,๑๖๙ คน๗๐ ดังนั้น 

ย่อมสรุปว่า พอเริ่มเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือเมื่อสมาคมคณะ

ราษฎรเปดิตวัได ้๔ เดอืนเศษ สมาชกิของสมาคมกม็ปีระมาณ ๑๔,๐๐๐ คนแลว้ 

ซึง่ถอืเปน็จำานวนไมน่อ้ย โดยเฉพาะถา้ตระหนกัวา่ ทางสมาคมยงัไมมี่เครอืขา่ย

ที่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นนอกเขตพระนคร ทำาให้ผู้สมัครสมาชิกระยะนี้จำากัดอยู่แต่

ส่วนกลางของประเทศเป็นหลัก
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